

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phó Trưởng ban chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Kon Rẫy

Ngày 26 tháng 10 năm 2023, đồng chí Phạm Ngọc Sâm - Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn huyện Kon Rẫy (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì họp Ban Chỉ đạo đánh giá kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện trong 10 tháng năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2023. Tham dự cuộc họp các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Kon Rẫy.

Sau khi nghe Bảo hiểm xã hội huyện báo cáo kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn huyện trong 10 tháng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện chính sách BHXH, BHYT 02 tháng cuối năm; ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn huyện Kon Rẫy kết luận:

Từ đầu năm đến nay, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của BHXH tỉnh, của Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện Kon Rẫy đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các kế hoạch đề ra, đảm bảo quyền lợi cho Nhân dân và người lao động; số lượng người tham gia được cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng BHXH số VssID cao; tỷ lệ đồng bộ dữ liệu của người tham gia BHXH, BHYT với dữ liệu quốc gia về dân cư cao nhất toàn tỉnh (94%); dự toán chi Khám chữa bệnh BHYT được đảm bảo. Duy trì tốt số người tham gia BHXH tự nguyện; số người tham gia BHYT tăng so với giai đoạn đầu năm.

Tuy nhiên, tính đến ngày 23/10/2023 các chỉ tiêu về BHXH, BHYT, BHTN vẫn còn hạn chế so với kế hoạch: Tham gia BHXH bắt buộc là 1.516 người, đạt tỷ lệ 13,4% so với lực lượng lao động; tham gia BHXH tự nguyện là 894 người, đạt tỷ lệ 5,11% so với lực lượng lao động; tham gia BHYT là 28.924 người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 93,85%.

* Đề thực hiện hoàn thành chỉ tiêu BHXH, BHYT, BHTN năm 2023 được giao tại Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 của UBND huyện:

- Tỷ lệ tham gia BHXH đạt khoảng 18,8% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự

nguyên chiếm khoảng 8,92% lực lượng lao động trong độ tuổi.

- Tỷ lệ tham gia BHTN khoảng 9,5% lực lượng lao động trong độ tuổi.
- Tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện đạt 97,89% dân số.

Đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, UBND các xã, thị trấn thực hiện quyết liệt các nội dung sau:

I. Đối với chỉ tiêu người tham gia BHXH, BH thất nghiệp

1. Đối với chỉ tiêu BHXH bắt buộc: Giao BHXH huyện phối hợp với Chi cục Thuế khu vực số 1 rà soát dữ liệu người lao động chưa tham gia BHXH để yêu cầu doanh nghiệp đăng ký tham gia BHXH cho người lao động.

Rà soát những đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn có tăng mới lao động, hướng dẫn đơn vị đăng ký đầy đủ số lao động thuộc diện phải tham gia.

Số chỉ tiêu còn phải thực hiện: 194 người.

Thời gian thực hiện: hoàn thành trước 31/12/2023.

2. Đối với chỉ tiêu Bảo hiểm thất nghiệp: Giao BHXH huyện rà soát dữ liệu người lao động chưa tham gia BH thất nghiệp để yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp đăng ký tham gia cho người lao động cùng kỳ với BHXH, BHYT.

Số chỉ tiêu còn phải thực hiện: 342 người.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước 31/12/2023.

3. Đối với chỉ tiêu BHXH tự nguyện: Giao các Tổ Thành viên Ban chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp với trưởng, phó thôn, Mặt trận và các hội đoàn thể thôn tuyên truyền, vận động BHXH tự nguyện để đạt kế hoạch được giao. Đối với các xã Đăk Kôi, Đăk Tơ Lung, thị trấn Đăk Rve đảm bảo đạt 100% kế hoạch.

Các thành viên Ban Chỉ đạo huyện chỉ đạo các xã, thị trấn chủ trì, phối hợp với cơ quan BHXH huyện thực hiện hội nghị tuyên truyền tập trung, đảm bảo số lượng, chất lượng theo yêu cầu; phối hợp với cơ quan BHXH huyện và các ngành đoàn thể thực hiện tuyên truyền, vận động theo từng nhóm đi đến từng hộ/nhóm hộ gia đình để tuyên truyền, vận động người dân trong độ tuổi lao động tham gia BHXH tự nguyện.

Ngoài các hình thức tuyên truyền nêu trên, các xã, thị trấn chủ động phối hợp với BHXH huyện và các đơn vị liên quan thực hiện các hình thức tuyên truyền khác như lồng ghép với các cuộc họp thôn, các hội nghị của các ngành, đoàn thể khác... để tuyên truyền, vận động nhằm thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra.

II. Đối với chỉ tiêu người tham gia bảo hiểm y tế

1. Nhóm do Ngân sách nhà nước đóng BHYT: Giao UBND các xã, thị trấn phối hợp với Phòng Lao động-TB & XH rà soát các nhóm người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước đóng (gồm: người nghèo; cận nghèo; người DTTS vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn; bảo trợ xã hội, người có công cách mạng, trẻ em dưới 6 tuổi...), lập danh sách cấp thẻ chuyển cơ quan BHXH huyện

để cấp thẻ cho người dân.

Thời gian hoàn thành: 30/11/2023.

2. Nhóm do đơn vị sử dụng lao động đóng BHYT: Giao cơ quan BHXH huyện thực hiện các nội dung như chỉ tiêu BHXH bắt buộc và BH thất nghiệp.

Thời gian hoàn thành: Trước 15/12/2023.

3. Nhóm tự đóng BHYT: Giao UBND các xã Tân Lập, Đăk Ruông, Đăk Tờ Re, Đăk Tờ Lung chỉ đạo các đồng chí Bí thư chi bộ thôn, trưởng thôn, cán bộ mặt trận và các hội đoàn thể thôn phối hợp với cơ quan BHXH huyện, Tổ chức dịch vụ thu tiếp tục rà soát người dân chưa có thẻ BHYT để tổ chức Hội nghị truyền truyền, vận động. Đặc biệt là lập danh sách người DTTS theo Nghị định số 75/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ kịp thời để tuyên truyền, vận động người dân tham gia, đảm bảo 100% người DTTS theo Nghị định 75/NĐ-CP có thẻ BHYT.

Thời gian hoàn thành: Trước 30/11/2023.

4. Nhóm hộ nông, lâm nghiệp có mức thu nhập trung bình, nhóm DTTS theo Nghị định số 75/NĐ-CP: Ngoài các giải pháp đã nêu trên, UBND các xã (*Tân Lập, Đăk Ruông, Đăk Tờ Re, Đăk Tờ Lung*) tiếp tục chỉ đạo thực hiện lập danh sách hộ nông, lâm nghiệp, DTTS theo Nghị định số 75/NĐ-CP có mức thu nhập trung bình để ngân sách nhà nước hỗ trợ mua thẻ.

Cân đối ngân sách xã và vận động các mạnh thường quân, các cơ quan, doanh nghiệp mua thẻ BHYT tặng cho người người mới thoát nghèo, người thuộc hộ nông lâm nghiệp có mức thu nhập trung bình, người DTTS theo Nghị định 75/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ, các đối tượng yếu thế, gia đình chính sách. Phát động cán bộ, công chức, viên chức đóng BHYT đầy đủ cho thân nhân không thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc.

Đối với những trường hợp đã được hỗ trợ thẻ, giao cơ quan BHXH huyện, UBND các xã tiếp tục theo dõi, chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động để người dân tham gia nối tiếp ngay sau khi thời gian hỗ trợ kết thúc để thẻ BHYT có giá trị sử dụng liên tục nhằm đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người tham gia.

5. Đối với BHYT học sinh: Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo phát động phong trào thi đua quyên góp, hỗ trợ trao tặng thẻ BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ngay trong từng trường, giữa các trường trên địa bàn. Vận động, kêu gọi các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ thêm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đề xuất các giải pháp phù hợp, xây dựng kế hoạch và thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo hết năm 2023 có 100% học sinh tham gia BHYT.

6. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Cân đối Ngân sách để hỗ trợ mua thẻ BHYT cho những trường hợp khó khăn về kinh tế tại những xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Thời gian thực hiện: trước 31/10/2023.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện: Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Vận động đoàn viên, hội viên và cộng đồng tích cực tham gia hỗ trợ kinh phí để giúp đỡ những người dân có hoàn cảnh khó khăn tham gia BHYT và BHXH tự nguyện.

8. Đối với các thành viên Ban chỉ đạo huyện: Giao chỉ tiêu phát triển BHYT từ 15 đến 20 người kể cả xã hội hóa.

Yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu được giao về BHXH, BHYT, đặc biệt phải hoàn thành 100% các chỉ tiêu BHYT trong năm 2023.

Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c);
- Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, BCĐ.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Văn Chiến